

SỐ: 983/ CV

An Dương, ngày 03 tháng 07 năm 2024

KIẾN NGHỊ

Trong lĩnh vực phòng chống tội phạm và đảm bảo ANTT, ATXH

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

Cơ quan CSĐT - Công an huyện An Dương, Hải Phòng thụ lý điều tra vụ án hình sự Sản xuất, buôn bán hàng cấm, xảy ra tại thôn Hồ Đông, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng, vào tháng 01/2024.

Nội dung như sau:

Ngày 18/01/2024, anh Đào Văn Quyền, sinh năm 1989, ĐKTT tại thôn Liên Khuyên, xã Huyền Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; chỗ ở tại thôn Kiều Hạ, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng, là Giám đốc công ty tư nhân Hữu Hạn Quyền Chí Long trực thuộc công ty chuyên phát nhanh Best Express Việt Nam đến Công an xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng trình báo về việc chi nhánh công ty chuyên phát nhanh Best Express Việt Nam ở khu đô thị Đô Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội kiểm tra đơn hàng do chi nhánh anh Quyền quản lý gửi ngày 15/01/2024 có cân nặng 6,9kg nghi là pháo nổ. Người gửi kiện hàng đó là Bùi Hải Nam, sinh ngày 11/01/2008, trú tại thôn Hồ Đông, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng. Anh Quyền tiến hành kiểm tra các đơn hàng mà Bùi Hải Nam đã gửi thì phát hiện bên trong gói hàng có 30 quả hình trụ tròn, cuộn bằng giấy vở học sinh, có ngòi (nghi pháo nổ).

Sau khi tiếp nhận nguồn tin Cơ quan CSĐT - Công an huyện An Dương, Hải Phòng đã kết hợp với Công an xã Hồng Phong tiến hành xác minh, triệu tập Bùi Hải Nam để làm việc. Tiến hành khám xét thân cấp nơi ở của Bùi Hải Nam đã phát hiện và thu giữ: 44 quả pháo nhỏ; 01 lọ keo con voi đã qua sử dụng đường kính 4,5cm, bình cao 7,5 cm, vòi dài 6cm; 01 cuộn giấy hình trụ cao 18cm, đường kính 9cm, bên trong rỗng bằng giấy catong; 16 cuộn giấy hình trụ có kích thước không đồng đều, cao 6,5cm, đường kính từ 1,5-3cm (dạng vỏ pháo chưa thành phẩm); 40 đầu ngòi có độ dài từ 5-6cm; 01 dây đầu ngòi có độ dài 40cm; 02 dây đầu ngòi có độ dài 17-18cm; 01 cuộn giấy màng ăn đã qua sử dụng có chiều dài 32cm, đường kính 4,5cm; 01 dao dọc giấy màu xanh cán dài 16cm, lưỡi dao có thể đẩy vào trong cán; 01 hộp nhựa kích thước (17x17x8,5)cm không nắp bên trong chứa cát và 01 cây bài "Át tép".

Tại Cơ quan điều tra Bùi Hải Nam khai nhận:

Khoảng cuối tháng 12/2023, Bùi Hải Nam thấy một số người đốt pháo nên đã nảy sinh ý định làm pháo để đốt. Nam vào Youtube để xem cách làm pháo và trộn thuốc pháo từ thuốc nổ đen gồm $KClO_3$, Lưu huỳnh (S), than hoa theo tỷ lệ $6(KClO_3):5(\text{Than hoa}):2(\text{Lưu huỳnh})$. Nam tìm hiểu và đặt mua $KClO_3$, Lưu huỳnh (S) của Facebook có tên "Công Đào" với giá 80.000đ (tám mươi nghìn đồng). Khoảng 04 ngày sau Nam nhận được thuốc đặt mua thông qua shipper và thanh toán tiền cho nhân viên shipper hết 115.000đ cả tiền shipper. Sau đó, Nam ra chợ Hà Đâu, Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng mua 20.000đ than hoa ở quán tạp hóa mang về dùng chày, cối bằng nhôm của gia đình để giã than hoa thành bột rồi dùng thìa cà phê xúc từng thứ một để trộn theo tỷ lệ 6 thìa $KClO_3$, 5 thìa than hoa và 2 thìa lưu huỳnh. Trộn xong, Nam để một ít thuốc vừa trộn ra nền đất rồi dùng bật lửa đốt thử thì thấy cháy như trên Youtube đã hướng dẫn. Nam lấy giấy

vở học sinh và dùng dao dọc giấy cắt đôi giấy theo chiều dọc, rồi lấy 02-03 tờ giấy và dùng dũa làm lõi pháo và dùng tay quấn giấy quanh tạo thành hình trụ và dùng băng dính dán hình trụ giấy lại. Nam lấy giấy vệ sinh cho vào một đầu bịt lõi hình trụ rồi nhỏ keo con voi còn một đầu thì để hở cho thuốc pháo vào, sau khi cho đầy thuốc vào lõi pháo thì đập đập xuống đất để cho thuốc nén xuống sau đó cho dây ngòi pháo dài khoảng 5cm vào lõi pháo, cho chạm thuốc rồi cho giấy vệ sinh bịt lại và nhỏ keo con voi lại tạo thành quả pháo.

Về ngòi pháo Bùi Hải Nam lấy màng bọc thực phẩm rồi dải thuốc pháo theo chiều ngang của màng bọc thực phẩm, Nam dải thuốc đều nhỏ nhỏ rồi cuộn màng ăn theo chiều ngang sau đó kéo dẫn ra tạo thành ngòi, mỗi một chiều cuộn dải màng ăn nêu trên làm được một dây ngòi, dây ngòi này cắt ra được khoảng 5-6 ngòi pháo dài khoảng 5-6cm.

Sau khi Nam làm pháo đốt thử thấy nổ, Nam thông qua mạng xã hội Facebook bán cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng. Nam tải App “Best Express VN” rồi đăng nhập vào App, điền thông tin của Nam vào và tạo đơn hàng thì có nhân viên của Best Express đến để nhận hàng, khi tạo đơn hàng thì ghi sản phẩm gửi đi thì ghi tên khác không ghi thuốc pháo để chuyển đến đối tượng mua pháo nổ. Đối tượng mua nhận hàng thì thanh toán tiền cho Shipper rồi công ty chuyên phát chuyển trả tiền cho Nam qua tài khoản ngân hàng.

Căn cứ tài liệu điều tra ngày 06/02/2024, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Hải Nam về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm.

Về nhân thân Bùi Hải Nam, sinh ngày 11/01/2008, trú tại thôn Hồ Đông, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng. Là học sinh lớp 10C8 Trường THPT Nguyễn Trãi, huyện An Dương, Hải Phòng.

Hành vi làm, bán pháo gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị địa phương và đặc biệt trong môi trường giáo dục khi các cháu còn vị thành niên, thiếu hiểu biết về pháp luật.

Đề góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và ngăn ngừa học sinh phạm tội Cơ quan CSĐT – Công an huyện An Dương, Hải Phòng kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng ra văn bản chỉ đạo các trường PTTH, các Phòng Giáo dục và Đào tạo của các quận, huyện có hình thức tuyên truyền, phổ biến đến học sinh, trường học trên địa bàn thành phố Hải Phòng không sản xuất, buôn bán các loại hàng cấm (Pháo nổ).

Kết quả thực hiện gửi về Cơ quan CSĐT – Công an huyện An Dương, Hải Phòng trước ngày 18/07/2024.

Kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phối hợp thực hiện./b

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HS.

PHÓ THỦ TRƯỞNG



Thượng tá Nguyễn Văn Nghĩa